

สหรัฐกรุยทางชิงเจ้าน้ำมัน

ทรัมป์วางแผนเปิดประตูขุดเจาะทางทะเลอีกครั้ง ^{A10}หวังขึ้นเป็นผู้นำด้านพลังงาน

โพสต์ทูเดย์ - ทรัมป์เผยแผนเตรียมให้สัมปทานน้ำมันในพื้นที่นอกชายฝั่งอีกครั้ง หลังปิดไปในสมัยโอบามา

รัฐบาลของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ เปิดเผยแผนการเตรียมให้สัมปทานการขุดเจาะน้ำมันในพื้นที่ทางทะเลนอกชายฝั่งสหรัฐ ซึ่งรวมถึงอ่าวเม็กซิโก ทะเลแถบรัฐอลาสกา รวมถึงพื้นที่นอกชายฝั่งที่ติดมหาสมุทรแอตแลนติก และแปซิฟิก เพื่อเพิ่มการผลิตพลังงานภายในประเทศ โดยสหรัฐวางแผนจะเปิดให้ขุดเจาะน้ำมัน 90% ของพื้นที่ขุดเจาะนอกชายฝั่งดังกล่าว

การเปิดให้สัมปทานจะเปิดทางให้กลับมามีการขุดเจาะน้ำมันทางทะเลของสหรัฐอีกครั้ง หลังอดีตประธานาธิบดี บารัค โอบามา พยายามควบคุมการขุดเจาะตามหลังเหตุการณ์แท่นขุดเจาะดีปวอเตอร์ ฮอไรซัน ของบริษัท บีพี รั่วครั้งใหญ่ในอ่าวเม็กซิโกเมื่อปี 2010 โดยโอบามาได้สั่งปิดการขุดเจาะน้ำมันในพื้นที่ 94% ของแหล่งขุดเจาะทางทะเลสหรัฐ

ก่อนหน้านี้ ในเดือน เม.ย. 2017 ทรัมป์ได้สั่งให้กระทรวงมหาดไทยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดสรรที่ดินและทรัพยากรของรัฐ ในการรับผิดชอบหาหนทางเพิ่ม

การผลิตภายในประเทศดังกล่าว

“พวกเราต้องการสร้างความเติบโตให้กับอุตสาหกรรมพลังงานนอกชายฝั่งมากกว่าที่จะยอมแพ้ไปอย่างช้าๆ ให้กับต่างชาติ” โรอัน ซิงค์ รัฐมนตรีมหาดไทย กล่าว

อย่างไรก็ตาม สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า แม้กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานจะออกมาแสดงความยินดีต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าว แต่การผลักดันแผนการของทรัมป์เผชิญกับเสียงคัดค้านจากสมาชิกพรรคการเมืองทั้งรีพับลิกันและเดโมแครต รวมถึงกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมและธุรกิจท้องถิ่น เนื่องจากการขุดเจาะอาจ

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าว

ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสตลาดนิวยอร์ก ปรับลดลง 1% ระหว่างการซื้อขายเมื่อวานนี้ ที่ 61.41 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ซึ่งเป็นการลดลงจากจุดสูงสุดในรอบ 3 ปี เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าความวุ่นวายจากการประท้วงรัฐบาลในอิหร่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันมากนัก

ด้านกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลและต่อต้านรัฐบาลอิหร่านยังคงเดินหน้าประท้วงอย่างต่อเนื่อง โดยกองทัพอิหร่านส่ง

สัญญาณเตรียมเข้าแทรกแซงเหตุการณ์ หากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถรับมือกับความไม่สงบได้

ขณะเดียวกันสหรัฐได้คว่ำบาตรบริษัทอิหร่าน 5 แห่ง เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาวุธมิสไซล์อิหร่าน ซึ่งสหรัฐระบุว่าอิหร่านให้ความสนใจกับการพัฒนาอาวุธมากกว่าจะดูแลเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน ขณะที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอสซี) ยังเปิดการประชุมเพื่อพูดคุยเรื่องความวุ่นวายในอิหร่านไปเมื่อวานนี้ ■